



# GULFจ่ายไฟเพิ่ม662.5MW

■ โบรกฯสองกำไรQ1/64พุ่ง ■ แนะนำ“ซื้อ”ให้เป้า36บาท



นิวิศ คอนเน็คท์ - GULF จ่ายไฟโรงไฟฟ้า GSRC เฟส 1 กำลังผลิต 662.5 MW ในนิคมดับบลิวเอชเอ ศรีราชา ให้กฟผ.แล้ว เตรียม COD เฟส 2-4 ในช่วง ต.ค.64-65 ตามแผน โบรกฯ ให้เป้า 36 บาท แนะนำ “ซื้อ”

นางสาวยูปาพินวิงวิวัฒน์กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด ผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ เอ็นเนอร์จี (GSRC) [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

## KBANK-กลุ่มเซ็นทรัลปิดดีลสินเชื่อ ลุยแปลงสัญญาธุรกรรมข้ามสกุลเงิน



นิวิศ คอนเน็คท์ - KBANK และกลุ่มเซ็นทรัล ประสบความสำเร็จในการปิดดีลการให้สินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR วงเงินมูลค่ากว่า 650 ล้านบาท พร้อมทำสัญญาธุรกรรมอนุพันธ์ข้ามสกุลเงินอ้างอิง THOR

นายพีชสมะลาภากรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK เปิดเผยว่า ธนาคารและกลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมลงนามสนับสนุนสินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

**CPW**ดันรายได้โต20%  
รุกหนักขายออนไลน์  
ทุ่ม70ลบ.ขยายสาขา  
นิวิศ คอนเน็คท์ - CPW คาดรายได้ปี 64 โต 20% ตามยอดขายกลุ่ม Apple พุ่งแรง พร้อมรุกขายออนไลน์เต็มพิกัด วางงบ 70 ล้านบาทหวังใช้ขยายสาขา

นายปรเมศร์ เจริญสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอปเปอร์ ไรร์ด จำกัด (มหาชน) หรือ CPW เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 64 จะเติบโตได้ 20% ตามยอดขายที่สูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้ากลุ่ม Apple อีกทั้งยังได้แรงหนุนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของหน่วยงานภาครัฐ ทำให้ภาคการบริโภคฟื้นตัวได้เป็นลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทยังคาดการณ์กำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ในปีนี้จะปรับตัวดีขึ้น [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)



### TVD ประชุมผู้ถือหุ้นปี 64

นายธาดา จารุกิจไพศาล ประธานกรรมการ บริษัท ทีวีไอ ไดเร็ก จำกัด (มหาชน) หรือ TVD และคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท โดยผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 28.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 13.38 ล้านบาท





## GULF

ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าจากหน่วยผลิตไฟฟ้าที่ 1 คิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งจำนวน 662.5 เมกะวัตต์ เข้าระบบให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 31 มี.ค.64 ภายใต้ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (Independent Power Producer หรือ IPP)

โครงการโรงไฟฟ้า GSRC ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งจำนวน 2,650.0 เมกะวัตต์ และ

มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 2,500 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี

โดยโครงการโรงไฟฟ้า GSRC เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้า IPP ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ภายใต้บริษัท อินดิเพนเดนท พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (IPD) ซึ่งดำเนินโครงการ IPP จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ GSRC กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งจำนวน 2,650 เมกะวัตต์ และโครงการ GPD กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งจำนวน 2,650 เมกะวัตต์ รวมเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งภายใต้ IPD ทั้งสิ้น 5,300 เมกะวัตต์

สำหรับโครงการ GSRC หน่วยที่ 2-4 มี

กำหนดการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน ต.ค. 64, มี.ค. 65 และ ต.ค. 65 ตามลำดับ ส่วนโครงการ GPD มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 66 - 67

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. ทิสโก้ เผยว่า แนวโน้มกำไรสุทธิของ GULF งวดไตรมาส 1/64 จะปรับตัวเพิ่มขึ้น พร้อมมองว่าค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ (SG&A) จะลดลงจากการหายไปของค่าใช้จ่ายครั้งเดียวจากการซื้อ BKR2

โดยไตรมาส 1/64 จะเป็นฤดูที่โรงไฟฟ้า IPP มีผลกำไรดีกว่า ดังนั้น จึงแนะนำ "ซื้อ" โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 36.00 บาท ●



## KBANK

THOR (Thai Overnight Repurchase Rate) วงเงินมูลค่ากว่า 650 ล้านบาท พร้อมทำสัญญาธุรกรรมอนุพันธ์ข้ามสกุลเงินอ้างอิง THOR เพื่อเปลี่ยนหนี้สินสกุลเงินบาทและดอกเบี้ย THOR ให้เป็นหนี้สินสกุลเงินและดอกเบี้ย EUR ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน

หนี้สินของกลุ่มเซ็นทรัล

โดยกลุ่มเซ็นทรัลเป็นลูกค้ารายแรกของประเทศที่ใช้บริการนี้ หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีการประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ไปเมื่อเดือนเม.ย.63 ที่ผ่านมา ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากธุรกรรมอนุพันธ์อ้างอิง THOR และหุ้นกู้ THOR ที่ธนาคารได้ทำเป็น

รายแรกในประเทศเมื่อปี 63 เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ธนาकारมองว่าการพัฒนาตลาดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR จะเป็นประโยชน์กับลูกค้าธุรกิจในการบริหารจัดการความเสี่ยงและบริหารต้นทุนทางการเงิน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสกุลเงินต่างประเทศและเงินกู้ระยะยาวอัตราดอกเบี้ยคงที่ผ่านธุรกรรมอนุพันธ์อ้างอิง THOR ได้

ด้านนายปริญญา จิราธิวัฒน์ กรรมการกลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า ธุรกรรมนี้ถือเป็นนวัตกรรมทางการเงินของการให้สินเชื่อและตลาดอนุพันธ์ที่อ้างอิงดอกเบี้ย THOR เนื่องจากเป็นธุรกรรมการกู้ยืมเงินสกุลต่างประเทศผ่านอนุพันธ์ทางการเงินอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ธุรกรรมแรกในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านหนี้สิน (Liability Management) ของกลุ่มเซ็นทรัล ●

## CPW

จากปีก่อนที่อยู่ระดับ 14.19% จากการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี รวมถึงมีการบริหารสต็อกสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

โดยปีนี้บริษัทยังคงมุ่งเน้นทำตลาดออนไลน์ (Online) ทั้งในรูปแบบมาร์เก็ตเพลส เป็นการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มของ Lazada, Shopee เป็นต้น และจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทเอง ดังนั้น คาดว่าสัดส่วนรายได้ของการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีสัดส่วนราว 5.39% ของรายได้รวม



อีกทั้งบริษัทยังได้ตั้งงบประมาณ 70 ล้านบาท เพื่อขยายสาขาใหม่ จำนวน 7 สาขา และใช้ในการปรับปรุงสาขาเดิม เพื่อ

ปรับภาพลักษณ์มีเป้าหมายขยายมีร้านค้าปลีกภายใต้การบริหารงานเพิ่มเป็น 54 สาขา จาก ณ สิ้นปีก่อนมี 47 สาขา ●



**ดร.ปราจีน เอี่ยมลำเนา**



**เกรียงศักดิ์ บัวน่ม**

**GPI ขึ้น XD วันที่ 7 เม.ย.นี้**

เปิดฉากมากกว่าครึ่งทางแล้วสำหรับงาน Bangkok International Motor Show 2021 อีเวนต์ยานยนต์แห่งปีของ บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ GPI ที่กลับมาจัดงานในช่วงต้นปีอีกครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. - 4 เม.ย. นี้ทำให้ “ดร.ปราจีน เอี่ยมลำเนา” ซีอีโอ บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ GPI มั่นใจ ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกจะเติบโตโดดเด่นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการรับรู้รายได้งามมอเตอร์โชว์

ขณะที่ผู้ถือหุ้นเตรียมเฮ ล่าสุดบริษัทฯ เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD กำหนดสิทธิผู้ได้รับเงินปันผลวันที่ 7 เม.ย.นี้ อัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น ก่อนจ่ายเงินปันผล 27 เม.ย. ตอกย้ำ GPI เป็นหุ้นปันผลที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่น

**WGE มือขึ้น!**

หุ้นรับเหมาฯวิศวกรรมโยธา อนาคตไกล ต้องยกให้กับ บมจ.เวล เกรด เอ็นจิเนียริง หรือ WGE ล่าสุดคว้งงานใหญ่ได้อีก 2 โครงการ ทั้งงานสร้างอาคารพักอาศัยในระดับพรีเมียมอย่าง ONEDER KASET และงานปรับปรุงอาคาร โครงการ Renovation of X-ray Irradiation Facilities รวมมูลค่ากว่า 526 ล้านบาท ดัน backlog ทะลุ 2,290 ล้านบาท รับรู้อยู่ได้กันยาวๆ ไปเลย ..ยังมีงานที่อยู่ระหว่างยื่นประมูลอีกเพียบๆ

ต้องปรบมือรัวๆ เป็นกำลังใจให้กับ “เกรียงศักดิ์ บัวน่ม” บิ๊กบอส ที่ลุยงานเต็มสปีด เพื่อผลักดันผลงานให้เติบโตได้ต่อเนื่อง และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ชิ้นใจกัน งานนี้ใครยังไม่ซื้อหุ้นในมือ อย่าลืมหอยยสะสมเข้าพอร์ตกันไว้

**ภาพข่าว**



**PPPGC ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO**

นายชัยทัศน์ วันชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพีพีกรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด หรือ PPPGC รับมอบ Certificate มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018 จากนายธีรชัย เขียวพฤกษ์ชัย ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบงาน บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทั้ง 2 รางวัลนี้เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่การันตีในด้านที่บุคลากรที่มุ่งมั่นทุ่มเท ร่วมกันทำระบบมาตรฐานผ่านทั้ง 2 ระบบ พร้อมกันของทางบริษัท

**DEMCO ร่วมแสดงความยินดี**

นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ, นายนิรุต ศรีนิवल ประธานกรรมการอิสระ, นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ DEMCO ร่วมแสดงความยินดีกับนางสุทธารักษ์ ปัญญา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ที่ได้รับตำแหน่ง เป็น “ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภาภาษีไทย”

